



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน กรอบบ่าย

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: พุธ 25 มกราคม 2560

ปีที่: 40 ฉบับที่: 14199

Col.Inch: 13.83 Ad Value: 15,213

หัวข้อข่าว: กยท.เสนอ'ล้อยาง'ประชารัฐ

หน้า: 10 (ล่างซ้าย)

PRValue (x3): 45,639

ศิลปิน: ชาว-ดำ

กยท.เสนอ'ล้อยาง'ประชารัฐ

เมื่อวันที่ 23 มกราคม นายสาย อินคำ คณะกรรมการบริหารการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า สถานการณ์ราคายางภายในประเทศขณะนี้พบว่า มีราคากระเตื้องขึ้นเป็นระยะ ทั้งยางก้อนถ้วย ยางแผ่นดิบชั้นสา ยางเอพไอบีที่ส่งออกมีราคาขยับขึ้น แต่พอถึงช่วงตรุษจีนคาดว่าราคาจะลดลงอีกอีกโลกรัม (กก.) ละ 2-3บาท เนื่องจากเทศกาลตรุษจีนทางโรงงานรับซื้อยางพาราแรงงาน ตลอดจนระบบขนส่งต่างๆ หยุดทำงานทั้งหมด จึงทำให้ราคายางลดลงช่วงนี้ แต่จะกลับมามีราคากระเตื้องขึ้นอีกครั้งเมื่อผ่านพ้นเทศกาลตรุษจีน

"ที่ผ่านมาในการประชุมบอร์ด กยท. เมื่อ

วันที่ 25 ธันวาคม 2559 ผมได้เสนอโครงการล้อยางประชารัฐ คือการนำยางในสต็อกที่มีอยู่จำนวน 3.1 หมื่นตัน โดยนำส่วนหนึ่งเพื่อออกมาแปรรูปผลิตเป็นล้อยางรถยนต์ประเภทต่างๆ เช่น รถบรรทุกสิบล้อ รถบรรทุกหกล้อ รถกระบะ รวมทั้งรถจักรยานยนต์ด้วย เพื่อจำหน่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐทั่วประเทศ ด้วยการขายผ่านระบบกลไกของ กยท.แต่ละจังหวัด" นายสายกล่าว และว่า หากเมื่อโครงการล้อยางประชารัฐผ่าน จะเกิดอุปการต่อเกษตรกร ประชาชนและประเทศไทยอย่างมหาศาล เพราะยางในสต็อกมีการระบายออก ทำให้กลไกการตลาดขยับไปทั้งระบบด้วย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

แนวกหน้า

New Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: พุธ 25 มกราคม 2560

ปีที่: 37

ฉบับที่: 13061

หน้า: 8(ล่างขวา)

Col.Inch: 17.54 Ad Value: 15,786

PRValue (x3): 47,358

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: สภาเกษตรกรยื่นต่อช่วยเหลือ สวนยางน้ำท่วมไร้ออกสารสิทธิ

สภาเกษตรกรยื่นต่อช่วยเหลือ สวนยางน้ำท่วมไร้ออกสารสิทธิ

นายธีรพงศ์ ต้นดีเพชรภรณ์ ประธานคณะกรรมการด้าน
อาหาร สภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า เหตุการณ์น้ำท่วม
ภาคใต้ ซึ่งทำให้สวนยางพาราของเกษตรกรเกิดความเสียหาย
จำนวนมาก โดยมีพื้นที่ได้รับความเสียหาย 6-7 แสนไร่ โดย
คณะกรรมการด้านอาหาร สภาเกษตรกรแห่งชาติ จะเร่ง
ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเข้าถึงการช่วยเหลือตามระเบียบ
และมาตรการของกยท.ต่อไป

ทั้งนี้ กยท.ได้ออกระเบียบแนวทาง โดยแบ่งความช่วยเหลือ
ตามอายุของต้นยาง ได้แก่ ต้นยางที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปีครึ่ง
จะได้รับการจัดวงเงินใหม่ในสวนปลูกแทน เป็นค่าแรงขุดหลุม
พันธุ์ยาง ปูข ในกรปลูกซ่อม โดยจะเสนอของบประมาณ
ตามสนับสนุนจากรัฐบาลมาชดเชยในส่วนที่เกษตรกรได้ดำเนินการ
ไปแล้วแต่เกิดความเสียหาย หลังจากนั้นจะจ่ายเงินตามปกติ
ต้นยางมีอายุ 2 ปีครึ่ง แต่ไม่เกิน 7 ปี ให้จัดวงเงินภายในงวด
และนำเงินคงเหลือในงวดที่ผ่านมาบวกกับค่าเงินค่าแรงและ
วัสดุในงวดถัดไป อีก 1 งวดมาจ่ายให้ก่อน ต้นยางมีการเปิด
กรีดแล้วเสียหาย จนเสียหายสวน ให้ขอรับการปลูกแทนตาม
ระเบียบ กยท. จำนวนไร่ละ 16,000 บาท ภายใต้กรอบงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร ซึ่งเบื้องต้นได้ข้อสรุปว่าจะขอเงินช่วยเหลือ
จากรัฐบาลในการปลูกทดแทนวงเงิน 466 ล้านบาท เพื่อให้
เกษตรกรนำไปฟื้นฟูสวนยางร่วมกับเงินช่วยเหลือที่รัฐบาลให้
รายละ 3,000/ไร่ โดยเป็นสวนยางที่ได้ขึ้นทะเบียนกับทาง
กยท.ไว้แล้ว ซึ่งปัจจุบันมี 1.4 ล้านไร่ ด้านของเกษตรกร
ที่ปลูกยางในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ จะต้องเสนอให้ความ
ช่วยเหลือเพราะได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยเช่นเดียวกัน



ThaiPR <http://www.ThaiPR.net>

Rating: ★★☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 24 มกราคม 2560 เวลา 11:21

Site Value: 10,000

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กยท. เดินหน้าขับเคลื่อน เปิดซื้อ-ขายน้ำยางผ่านตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค RRM

กยท. เดินหน้าขับเคลื่อน เปิดซื้อ-ขายน้ำยางผ่านตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค RRM



กยท. เตรียมร่วมประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดตั้งตลาดยางพาราภูมิภาค ครั้งที่ 29 ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 นี้ ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย มุ่งขับเคลื่อน เปิดซื้อ-ขายน้ำยางผ่านตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค RRM

ดร.ริตซ์ สุขสะอาด ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้ร่วมหารือกับบริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด (International Rubber Consortium Limited : IRCO) เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค (Regional Rubber Market : RRM) ให้เป็นตลาดมาตรฐานระดับภูมิภาคอาเซียน สามารถซื้อขายและส่งมอบจริงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายที่เป็นสมาชิกในตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค ที่ผ่านมาสินค้าในตลาดนี้จะเป็นยางแท่งมาตรฐาน (Standard Thai Rubber 20 – STR 20) และยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 มาตรฐานกรีนบุ๊ค (Ribbed Smoked Sheet 3 – RSS 3) เท่านั้น แต่เพื่อให้มีการขับเคลื่อนตลาด RRM จึงมองเห็นว่า น้ำยางข้น เป็นผลผลิตที่เป็นที่นิยมในภูมิภาคนี้ ซึ่งในแต่ละปีประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกน้ำยางข้นหลักของโลก รองลงมาจากยางแผ่นรมควัน และยางแท่ง ล่าสุด ในปี 2016 ประเทศไทยส่งออกน้ำยางข้นประมาณ 559.6 พันตัน ในขณะที่มาเลเซีย 22.1 พันตัน และอินโดนีเซีย 4.2 พันตัน เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการซื้อขายน้ำยางข้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรรายย่อย และอุตสาหกรรมน้ำยางพาราของประเทศสมาชิก ITRC จึงจะเสนอประเด็นนี้เพื่อพิจารณาในที่ประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดตั้งตลาดยางพาราภูมิภาค ครั้งที่ 29 ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 นี้ ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย



แนวหน้า <http://www.naewna.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 24 มกราคม 2560 เวลา 11:28

หัวข้อข่าว: กยท.ชี้การประมูลยางในสต็อก ไม่ดึงราคายาง!

Rating: ★★☆☆

Site Value: 30,000

PRValue (x1): 30,000

กยท.ชี้การประมูลยางในสต็อก ไม่ดึงราคายาง!



กยท.รายงานสถานการณ์ตลาดซื้อขายยางพารามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นในปี

เปรียบเทียบกับในช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา และพบว่ายังเป็นไปตามกลไกการตลาดปกติโดยมีปัจจัยเสริมจากการที่ประเทศผู้ผลิต 3 รายใหญ่ของโลก จับมือลดการส่งออก และส่งเสริมการใช้ภายในประเทศเพิ่มขึ้น

24 ม.ค.60 ดร.ริตซ์ สุขสะอาด ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า จากการประเมินสถานการณ์ในรอบปีที่ผ่านมา หลายประเทศที่เป็นผู้ปลูก/ผู้ส่งออกยางพารารายใหญ่ของโลก เช่น ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และ เวียดนาม มีผลผลิตโดยรวมลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากนโยบายการลดอุปทานยางพาราร่วมกันของ 3 ชาติผู้ผลิตหลัก คือ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย รวมกว่า 6 แสนตัน เป็นมาตรการสำคัญที่ทำให้ปริมาณยางพาราในตลาดโลกลดลงอย่างชัดเจน ซึ่งยกระดับราคายางให้ปรับตัวสูงขึ้นได้ในระดับหนึ่ง ประกอบกับสถานการณ์ราคาภายในประเทศไทยขณะนี้ พบว่า มีการขยับราคาขึ้นเป็นระยะๆ ทั้งยางก้อนถ้วย ยางแผ่นดิบชั้น 3 ยาง F.O.B.ที่ส่งออก ซึ่งส่วนหนึ่งมีผลมาจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งเป็นแหล่งปลูกยางหลักของประเทศ ขณะนี้ได้รับผลกระทบในการกรีดยางประมาณกว่า 500,000 ไร่ ทำให้ไม่มีผลผลิตออกสู่ตลาด โดยจากการประมาณการ คาดว่าประเทศไทยจะมีปริมาณยางที่ส่งออกลดลงอีกประมาณ 400,000 ตัน หรือ ประมาณ 8.8 % และคงใช้เวลาจนถึงเดือนมีนาคมกว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดอีกครั้งหนึ่งในขณะที่ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย รวมถึงภาคอื่นๆ โดยส่วนใหญ่กว่า 50% ของพื้นที่ได้หยุดกรีดยางแล้ว และเกือบทั้งหมดจะหยุดกรีดยางในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ทำให้ผลผลิตของประเทศไทยลดลงเช่นกัน ดังนั้น เมื่อประเมินผลความเชื่อมโยงเรื่องการดำเนินการระบายยางในโครงการต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กับการขึ้นลงของราคาพบว่าไม่มีผลโดยตรงเพราะเป็นการระบายยางเก่าในช่วงที่ตลาดโลกยังคงมีความต้องการผลผลิตยางใหม่เป็นจำนวนมาก ในขณะที่คุณภาพของยางของโครงการก็มีความต่างกัน ไม่สามารถแข่งขันด้านคุณภาพกับผลผลิตยางที่ออกมาใหม่ได้ จึงไม่มีผลต่อราคาประจำวันในตลาดการซื้อขายยางแต่ละตลาดอย่างแน่นอน เช่น ยางที่เพิ่งประมูลขายออกไปเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา ผู้ซื้อจะต้องมีต้นทุนด้านเวลาและค่าใช้จ่ายในการนำไปปรับคุณภาพใช้เป็นวัตถุดิบร่วมกับยาง STR 20 เป็นส่วนใหญ่ จึงไม่มีผลต่อราคาภายในตลาด ทั้งในอีก 2 - 3 เดือนข้างหน้าอย่างแน่นอน ดร.ริตซ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า อย่างไรก็ตาม ในช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปี ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ซึ่งคาดว่าราคาจะลดลงประมาณกิโลกรัมละ 2 - 3 บาท เพราะประเทศผู้ซื้อจะหยุดการทำงานทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นโรงงานที่รับซื้อยางพารา แรงงาน ตลอดจนระบบขนส่งต่างๆ แต่ก็จะขยับราคาสูงขึ้นอีกครั้ง เมื่อผ่านพ้นเทศกาลตรุษจีน

รหัสข่าว: I-170124000423

หน้า: 1 / 1

67/25 ถนนบางขุนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2433-2222 ต่อ 512 โทรสาร 0-2424-9874 E-mail : prraotpr@gmail.com



รักบ้านเกิด <http://www.rakbankerd.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 24 มกราคม 2560 เวลา 13:11

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: เร่งประมูลยางในสต็อก 3 ส. ต้น ชี้ช่วงราคาขาขึ้นจากปัญหาอุทกภัยได้

กยท. เร่งประมูลยางในสต็อก 3 ส. ต้น ชี้ช่วงราคาขาขึ้นจากปัญหาอุทกภัยได้



กยท.เร่งประมูลขายยางในสต็อกรัฐ 3.1 แสนตัน หมดภายในเดือน มี.ค. ชี้เทรนด์แรกขายได้ 9 หมื่นตัน ราคาขายเฉลี่ย 68 บาท ต่อกก. ลดขาดทุนให้น้อยที่สุด ชี้ราคาขยับในช่วงขาขึ้นจากปัญหาอุทกภัยท่วมภาคใต้

22 ม.ค.60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธีรวิทย์ สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่าความคืบหน้าการประมูลขายยางพาราในสต็อกรัฐ จำนวน 3.1 แสนตัน จาก 2 โครงการ แทรกแข่งราคาภายในรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ซื้อในราคา 112 -120 บาทต่อกก.จำนวน เกือบ 2 แสนตัน และในรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับซื้อพยางราคา 60 ต่อกก.ในโครงการมูลภัณฑ์กันชน อีก 1 แสนกว่าตัน ซึ่งขณะนี้ กยท.ได้เปิดประมูลขายไปแล้วกว่า 9 หมื่นตัน เฉลี่ยราคาขายก็โลกร้อม 68 บาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นยางในโกดังภาคใต้ โดยจะเดินหน้าประมูลขายให้หมดภายในเดือนมี.ค.นี้ โดยการประมูลขายตามสภาพยางต่างๆในโครงการใหม่ราคาก็จะสูงกว่านี้จะทำให้ขาดทุนน้อยลง ประกอบกับภาคใต้ประสบอุทกภัยก็คิดขยับไม่ได้ด้วยส่งผลให้ราคาขยับขึ้นต่อเนื่องล่าสุดราคาขยับ 80 บาทต่อกก.แล้ว

ผู้ว่าฯกยท.กล่าวอีกว่ายังได้หารือกับบริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ หรือ IRCO เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค RRM ให้เป็นตลาดมาตรฐานระดับภูมิภาคอาเซียน สามารถซื้อขายและส่งมอบจริงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายยางที่เป็นสมาชิกในตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค ที่ผ่านมา สินค้าในตลาดนี้จะเป็นยางแท่งมาตรฐาน STR 20 และยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 มาตรฐานกรีนบูค RSS 3 เท่านั้น แต่เพื่อให้มีการขับเคลื่อนตลาด RRM จึงมองเห็นว่า น้ยางข้น เป็นผลผลิตที่เป็นที่นิยมในภูมิภาคนี้ ซึ่งในแต่ละปีประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกน้ยางข้นหลักของโลก รองลงมาจากยางแผ่นรมควัน และยางแท่ง ล่าสุด ในปี 2016 ประเทศไทยส่งออกน้ยางข้น ประมาณ 559.6 พันตัน ในขณะที่มาเลเซีย 22.1 พันตัน และอินโดนีเซีย 4.2 พันตัน เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการซื้อขายน้ยางข้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรรายย่อย และอุตสาหกรรมน้ยางพาราของประเทศสมาชิก



ประชาชาติธุรกิจ <http://www.prachachat.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 24 มกราคม 2560 เวลา 13:12

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: กยท.ชง "ล้อยางประชารัฐ" ระบายสต็อก 3.1 แสนตัน แปรรูปใช้ในประเทศ-ลดนำเข้า

กยท.ชง "ล้อยางประชารัฐ" ระบายสต็อก 3.1 แสนตัน แปรรูปใช้ในประเทศ-ลดนำเข้า



ประชาชาติธุรกิจออนไลน์


วันที่ 23 มกราคม 2560 นายสาย อินคำ คณะกรรมการบริหารการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า สถานการณ์ราคายางภายในประเทศขณะนี้พบว่ามีราคากระเตื้องขึ้นเป็นระยะ ช่วงก่อนจะถึงเทศกาลตรุษจีน ทั้งยางก้อนถ้วย ยางแผ่นดิบชั้นสา ยางเอพีโอบีที่ส่งออก มีราคาขยับขึ้น แต่พอถึงช่วงตรุษจีนคาดว่าราคาจะลดลงอีก กก.ละ 2-3 บาท เนื่องจากเทศกาลตรุษจีน ทางโรงงานรับซื้อยางพารา แรงงาน ตลอดจนระบบขนส่งต่างๆ หยุดทำงานทั้งหมด จึงทำให้ราคายางลดลงช่วงนี้ แล้วก็จะกลับมากระเตื้องขึ้นอีกครั้งเมื่อผ่านพ้นเทศกาลตรุษจีน

กยท.กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาในการประชุมบอร์ด กยท. เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2559 ตนได้เสนอโครงการล้อยางประชารัฐคือการนำยางในสต็อกที่มีอยู่จำนวน 3.1 หมื่นตัน โดยนำส่วนหนึ่งเพื่อออกมาแปรรูปผลิตเป็นล้อยางรถยนต์ประเภทต่างๆ เช่น รถบรรทุกสิบล้อ รถบรรทุกหกล้อ รถกระบะ รวมทั้งรถจักรยานยนต์ด้วย เพื่อจำหน่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐทั่วประเทศ ด้วยการขายผ่านระบบกลไกของ กยท.แต่ละจังหวัด ผอ.กยท. จะเป็นผู้ประสานงานในเรื่องการจำหน่าย หากทาง กยท.จังหวัด ไม่สามารถดำเนินการได้คงจะต้องพิจารณาตนเองเพราะโครงการนี้เป็นภารกิจที่ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ

นายสายกล่าวอีกว่า คิดแบบทั่วไปจะพบว่าทุกวันนี้ทุกอาชีพทั้งข้าราชการ เกษตรกร หรือนักธุรกิจต่างๆ ก็ต้องใช้รถยนต์และรถยนต์ทุกคันต้องใช้ล้อยางที่ทำมาจากยางพาราคันละ 4 เส้น เช่น เกษตรกรชาวสวนยางครอบครัวหนึ่งจะมีรถกระบะอย่างน้อยครอบครัวละ 2 คัน ต้องใช้ล้อยางพารา 8 เส้น ไม่รวมรถจักรยานยนต์อย่างน้อยครอบครัวละ 2-4 คันๆ ละ 2 เส้น เกษตรกรทั่วประเทศมีจำนวนประมาณ 1.6 ล้านครอบครัว ฐานเกษตรกรเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้บริโภคใหญ่มาก ดังนั้นหากเมื่อโครงการล้อยางประชารัฐผ่าน จะเกิดคุณูปการต่อเกษตรกร ประชาชนและประเทศไทยอย่างมหาศาล เพราะยางในสต็อกมีการระบายออกทำให้กลไกการตลาดขยับไปทั้งระบบด้วย

"ที่สำคัญผลประโยชน์ที่ได้เกิดต่อประเทศเป็นหลักใหญ่คือ 1.ใช้วัตถุดิบจากยางพาราภายในประเทศจะกระตุ้นให้ราคายางสูงขึ้น 2.คนไทยและเกษตรกรชาวสวนยางได้ใช้สิ่งของที่มีส่วนร่วมในการผลิตและเป็นเจ้าของทำให้เกิดความภาคภูมิใจ และ 3.ทั้งประเทศประหยัดการนำเข้ายางรถยนต์ ทำให้มีงบประมาณเหลือไปใช้บริหารด้านอื่นๆ ได้" นายสายกล่าวและว่า กรณีที่เกษตรกรชาวสวนยางไม่มีเงินซื้อล้อยางรถก็จะสามารถนำผลผลิตยางพาราที่มีอยู่ไปแลกกับล้อยางรถได้เช่นกัน

สำหรับสถานการณ์ราคายางพาราในพื้นที่ จ.พะเยา ว่า มีการซื้อขายยางก้อนถ้วยกันอยู่ที่ กก.ละ 38-34 บาท ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของยางก้อนถ้วย ตั้งแต่ยางก้อนถ้วยสดเก็บแล้วขายทันที กก.ละ 32-33 บาท ยางก้อนถ้วย 4-6 มีด เก็บค้างคืน 1คืน กก.ละ 37 บาท ยางเครป กก.ละ 43-44 บาท

	<p>วันที่ 24 ม.ค. 60 หัวข้อข่าว กยท.ชี้การประมูลยางในสต็อก ไม่ดีจากราคายาง</p>
---	--

กยท.ชี้การประมูลยางในสต็อก ไม่ดีจากราคายาง




กยท.รายงานสถานการณ์ตลาดซื้อขายยางพารามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นในปีนี เปรียบเทียบกับในช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา และพบว่าเป็นไปตามกลไกการตลาดปกติโดยมีปัจจัยเสริมจากการที่ประเทศผู้ผลิต 3 รายใหญ่ของโลก จับมือลดการส่งออก และส่งเสริมการใช้ภายในประเทศเพิ่มขึ้น

ดร.ธีรวัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า จากการประเมินสถานการณ์ในรอบปีที่ผ่านมา หลายประเทศที่เป็นผู้ปลูก/ผู้ส่งออกยางพารารายใหญ่ของโลก เช่น ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และ เวียดนาม มีผลผลิตโดยรวมลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากนโยบายการลดอุปทานยางพาราร่วมกันของ 3 ชาติผู้ผลิตหลัก คือ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย รวมกว่า 6 แสนตัน เป็นมาตรการสำคัญที่ทำให้ปริมาณยางพาราในตลาดโลกลดลงอย่างชัดเจน ซึ่งยกระดับราคายางให้ปรับตัวสูงขึ้นได้ในระดับหนึ่ง ประกอบกับสถานการณ์ราคายางภายในประเทศไทยขณะนี้ พบว่า มีการขยับราคาขึ้นเป็นระยะๆ ทั้งยกก่อนถ้วย ยางแผ่นดิบชั้น 3 ยาง F.O.B.ที่ส่งออก ซึ่งส่วนหนึ่งมีผลมาจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งเป็นแหล่งปลูกยางหลักของประเทศ ขณะนี้ได้รับผลกระทบในการกรีดยางประมาณกว่า 500,000 ไร่ ทำให้ไม่มีผลผลิตออกสู่ตลาด โดยจากการประมาณการ คาดว่าประเทศไทยจะมีปริมาณยางที่ส่งออกลดลงอีกประมาณ 400,000 ตัน หรือ ประมาณ 8.8 % และคงใช้เวลาจนถึงเดือนมีนาคมกว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดอีกครั้งหนึ่ง ในขณะที่ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย รวมถึงภาคอื่นๆ โดยส่วนใหญ่กว่า 50% ของพื้นที่ได้หยุดกรีดยางแล้ว และเกือบทั้งหมดจะหยุดกรีดยางในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ทำให้ผลผลิตของประเทศลดลงเช่นกัน

ดังนั้น เมื่อประเมินผลความเชื่อมโยงเรื่องการดำเนินการระบายยางในโครงการต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ก็กับการขึ้นลงของราคาพบว่าไม่มีผลโดยตรงเพราะเป็นการระบายยางเก่าในช่วงที่ตลาดโลกยังคงมีความต้องการผลผลิตยางใหม่เป็นจำนวนมาก ในขณะเดียวกัน คุณภาพของยางของโครงการก็มีความต่างกัน ไม่สามารถแข่งขันด้านคุณภาพกับผลผลิตยางที่ออกมาใหม่ได้ จึงไม่มีผลต่อราคาประจำวันในตลาดการซื้อขายยางแต่ละตลาดอย่างแน่นอน เช่น ยางที่เพิ่งประมูลขายออกไปเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา ผู้ซื้อยังต้องมีต้นทุนด้านเวลาและค่าใช้จ่ายในการนำไปปรับคุณภาพใช้เป็นวัตถุดิบร่วมกับยาง STR 20 เป็นส่วนใหญ่ จึงไม่มีผลต่อราคายางในตลาด ทั้งในอีก 2 - 3 เดือนข้างหน้าอย่างแน่นอน

ดร.ธีธัช กล่าวทิ้งท้ายว่า อย่างไรก็ตาม ในช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปี ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ซึ่งคาดว่าราคาจะลดลงประมาณกิโลกรัมละ 2 - 3 บาท เพราะประเทศผู้ซื้อจะหยุดการทำงานทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นโรงงานที่รับซื้อยางพารา แรงงาน ตลอดจนระบบขนส่งต่างๆ แต่ก็จะมีขยับราคาสูงขึ้นอีกครั้ง เมื่อผ่านพ้นเทศกาลตรุษจีน

ทีมา นสพ.แนวหน้า

	<p>วันที่ 24 ม.ค. 60 หัวข้อข่าว กยท.ผนีกสถาบันการศึกษาสร้างนวัตกรรมจาก ยางพารา</p>
---	--

กยท.ผนีกสถาบันการศึกษาสร้างนวัตกรรมจากยางพารา

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการวิจัยเกษตรกรรมเพื่อการพัฒนา ประเทศฝรั่งเศส (CIRAD) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านยางพารา สร้างนวัตกรรมในการเพิ่มและยกระดับคุณภาพผลผลิต พัฒนานักวิจัยด้านยางพารา พร้อมเผยแพร่ในระดับสากล

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง กล่าวถึงเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านยางพารา (Hevea Research Platform in Partnership : HRPP) เป็นศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส ที่ผ่านมามีประเทศไทยมีหน่วยงานด้านวิจัยยางพาราทั้งภาครัฐและสถาบันการศึกษาที่ร่วมมือทางวิชาการกับรัฐบาลฝรั่งเศส แต่เนื่องจากการปฏิรูปหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลเรื่องยางพาราเป็นองค์กรเดียวโดยการยางแห่งประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 จึงส่งผลให้ต้องดำเนินการลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านยางพาราขึ้นใหม่ เป็นฉบับที่ 3 โดยมีเครือข่ายสมาชิก ประกอบด้วย การยางแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการวิจัยเกษตรกรรมเพื่อการพัฒนา ประเทศฝรั่งเศส (CIRAD) เพื่อร่วมกันพัฒนางานวิจัย งานวิชาการด้านยางพาราร่วมกันต่อไป

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์หลักในการลงนามความร่วมมือครั้งนี้มีความมุ่งมั่นดำเนินการพัฒนาและผลิตงานวิจัยยางพาราทั้งด้านการผลิตยาง (พันธุ์ยาง สรีรวิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ ฯลฯ) เศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรมยาง รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรของสมาชิกด้วยการส่งเสริมให้ทำงานวิจัยร่วมกับการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ในขณะเดียวกัน กยท. เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลและพัฒนายางพาราอย่างครบวงจร รวมถึงการวิจัยและพัฒนายางพารา จึงเล็งเห็นว่า การดำเนินงานดังกล่าวจะสามารถนำผลงานต่างๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งระดับนโยบายจนถึงภาคปฏิบัติงาน

ดร.พิศมัย จันทูมา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา หนึ่งในคณะนักวิจัยของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านยางพารา HRPP มีผลงานล่าสุด การทำวิจัยเรื่อง Agronomy and physiology of the latex production กล่าวว่า งานวิจัยชิ้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อลดระยะเวลาการกรีดยาง เพิ่มผลผลิตยางพาราในการกรีดยางให้สูงขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานของคนกรีดยาง สร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพราะปัจจุบันในสถานะที่ขาดแคลนแรงงานกรีดยาง พบว่า ควรหาแนวทางในการลดความถี่การกรีดยางโดยกรีดยาง 1 วัน หยุด 2 วัน ร่วมกับการใช้สารเคมีเร่งน้ำยางจะสามารถเพิ่มผลผลิตน้ำยางที่สูงขึ้น ซึ่งสามารถทดแทนความถี่ที่เคยกรีดยาง 2 วันหยุด 1 วัน หรือ 3 วันหยุด 1 วัน ทำให้ปริมาณการทำงานลดลง ขณะเดียวกัน การลดความถี่ในการกรีดยางก็จะช่วยเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นด้วยเช่นกัน เพราะต้นยางจะมีเวลาพักในการสร้างน้ำยาง 48-72 ชั่วโมง จะเห็นว่าผลผลิตน้ำยางต่อครั้งกรีดยางจะเพิ่มขึ้น 40-50% ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งแรงงานการกรีดยางก็จะมีได้รายได้ในแต่ละวันเพิ่มมากขึ้น

ด้าน รศ.ดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย ม.เกษตรศาสตร์ กล่าวเพิ่มเติมว่าแปลงยางพาราสามารถเก็บคาร์บอนได้ไม่น้อยกว่า 10 ตันคาร์บอนต่อไร่ เมื่อนำไปคูณกับพื้นที่ปลูกยางในประเทศไทยก็จะเป็นพื้นที่มหาศาลและปริมาณคาร์บอนที่ตรึงไว้ในต้นยางในแต่ละปีจะมีปริมาณมาก อย่างไรก็ตาม จะต้องดำเนินการงานวิจัยต่อไปเพื่อพิสูจน์และสร้างความเชื่อมั่นว่าต้นยางธรรมชาติสามารถจะตรึงคาร์บอนไว้ได้มากมายขนาดไหนและต้นยางพาราเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ต้นยางพารามีประโยชน์อย่างเดียวนั้นไม่ได้ ถ้ายังมีการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อมาปลูกยาง เพราะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แต่หากเป็นพื้นที่ที่ปลูกพืชอื่นๆ อยู่แล้ว หันมาปลูกยางแทนเพื่อสร้างอาชีพ ควรจะส่งเสริม และให้การสนับสนุนเพื่อที่จะทำให้ยางพาราเป็นพืชที่มีประโยชน์ต่อคนไทยต่อไปในอนาคต

ที่มา นสพ. คมชัดลึก

นำเงิน CESS หนุนเกษตรกรทำ “ยางเครปคุณภาพ” ล้างระบบ กดราคายางก้อนถ้วย



ยางก้อนถ้วย เป็นประเภทยาง “เจ้าปัญหา”

เพราะหนึ่ง ระบบซื้อขายเอื้ออำนวยให้ถูกกดราคาได้ง่าย เนื่องจากไม่มีระบบตรวจวัดมาตรฐาน

สอง เป็นประเภทยางที่มีความชื้นและสิ่งสกปรกสูง

สาม สร้างปัญหาสิ่งแวดล้อม เรื่องกลิ่นและน้ำเสีย

มีดี อย่างเดียวคือ ต้นทุนการผลิตต่ำ และทำงาน จึงเป็นประเภทยางที่เกษตรกรนิยมทำกันมากที่สุด

หน่วยงานราชการที่ทำหน้าที่ส่งเสริมเกษตรกรผลิตยางคุณภาพยังจนปัญญาที่จะทำให้ เกษตรกร ลด ละ เลิก

ทำยางก้อนถ้วย แล้วหันมาทำยางคุณภาพ ไม่ว่าจะปาล์มยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน และ น้ำยางสด

แต่มีแนวทางหนึ่งที่จะแก้ปัญหานี้ได้ โดยที่เกษตรกรยังคงทำยางก้อนถ้วยอยู่ นั่นก็คือ แปรรูปยางก้อนถ้วย

เป็น “ยางเครป” ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมสูงมากในกลุ่มพ่อค้ารับซื้อยางก้อนถ้วย ที่ประสบปัญหา ถูกกด

ราคาจากโรงงานยางแท่ง และต้องการเพิ่มกำไรจากธุรกิจยางก้อนถ้วยนั่นเอง

แนวคิดการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ให้รับซื้อยางก้อนถ้วยจากสมาชิกมาแปรรูปเป็นยางเครป

จึงเกิดขึ้น ซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่ ในอดีตเคยมีโครงการส่งเสริมของ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง หรือ

สยก.เดิม แล้ว แต่ไม่ประสบความสำเร็จ เพราะใช้เงินลงทุนสูง และต้องแข่งขันกับพ่อค้ายาง รวมถึงถูกบดบัง

จากโรงงานยางแท่ง เป็นต้น

หากแต่ปัจจุบันยางเครปกลายเป็นที่ต้องการมากขึ้น โดยเฉพาะยางเครปที่ผลิตได้คุณภาพ สามารถนำไปใช้

ทดแทนยางแผ่นรมควัน สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เน้นคุณภาพเข้มข้นนัก โดยมีพ่อค้ายางชาวจีนเข้ามารับซื้อถึงใน

ประเทศ

เรื่องนี้ทางสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย (สยยท.) ได้เตรียมหารือแนวทางพร้อมกับเตรียมเสนอให้ การยางแห่งประเทศไทย นำเงิน CESS จาก กองทุนพัฒนายางพารา สนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรลงทุนธุรกิจยางเครป



โรงงานผลิตยางเครป ของ สหกรณ์กองทุนสวนยางในโดน จ.พังงา เป็นหนึ่งในตัวอย่างของสถาบันเกษตรกร ที่ลงทุนผลิตยางเครป แก้ปัญหาการซื้อขายยางก้อนถ้วยที่ไม่เป็นธรรม

วีระศักดิ์ สินธุวงศ์ ประชาสัมพันธ์ สยยท. อธิบายว่า หลายปีก่อนในช่วงที่ราคายางตกต่ำยาวนาน สกย. พยายามผลักดันให้สหกรณ์ในสังกัดแปรรูปยางก้อนถ้วยเป็นยางเครป โดยกำหนดยุทธศาสตร์ โมเดล 10 โรงงานยางเครปขึ้นทั่วประเทศ

แต่ยุคนั้นไม่สัมฤทธิ์ผลเนื่องจากไม่มีตลาดส่งออกเป็นของตัวเอง ต้องเลี้ยวหัวกลับมาขายให้กับ 5 เสือผู้ส่งออกยาง ซึ่งต้นทุนทำเครปของสถาบันเกษตรกรอยู่ที่ 3 บาท/กก. แต่ 5 เสือรับซื้อ ยางเครปสูงกว่ายางก้อนถ้วยแค่ กก.ละ 2 บาททำให้สถาบันเกษตรกรขาดทุนกิโลละ 1 บาทจึงล้มเลิกไป

ก่อนหน้านี้ผู้ประกอบการรายใหญ่หัวใสแจกเครื่องทำยางเครปให้สถาบันเกษตรกรแล้วรับซื้อก้อนถ้วยมาทำเครป แต่ต้องล้มเลิกไปเพราะยางเครปคือเนื้อยางแห้งเกือบ 100% ไม่สามารถกดค่า DRC จากเกษตรกรได้ก็ล้มเลิกโครงการที่ดีไปอีก

แต่คราวนี้ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ควรเป็น “แม่งาน” ในการผลักดันให้สถาบันเกษตรกรกลายเป็นผู้ประกอบกิจการยาง จากการแปรรูปยางเครปส่งออกต่างประเทศโดยไม่ผ่าน 5 เสือ

ในเรื่องนี้สภาเครือข่ายยาง สยยท.ได้นำเสนอผ่านคณะกรรมการ สยยท.ที่เข้าไปเป็นคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกรระดับประเทศของ กยท. ให้ผลักดันโครงการสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางเครปส่งออกต่างประเทศ โดยด่วน โครงการนี้ กยท. สามารถนำมาตรา 49 (3) จากกองทุนพัฒนายางพารา 35% มาส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรมากู้เงินไปใช้เพื่อการแปรรูปยางเครปกระจายไปทั่วประเทศ ทำให้ยางก้อนถ้วยทั้งหมดอยู่ในมือของเกษตรกรไม่ใช่ในมือของพ่อค้าดังเช่นที่เป็นมา เมื่อไม่มีพ่อค้าคนกลางก็ไม่มีใครกดราคายางก้อนถ้วยได้

อีกซึ่งราคาขายเครปแพงกว่ายางก้อนถ้วย 10-15 บาท เกษตรกรในภาคเหนือและอีสานไม่ต้องขายยางก้อนถ้วยอีกต่อไป แต่เปลี่ยนไปทำยางเครป

เงินส่วนต่างมหาศาลเหล่านี้แหละจะตกอยู่ในมือของเกษตรกรโดยตรงไม่หลงอยู่ในกระเป๋าใครอีก เมื่อปริมาณยางกว่า 30% อยู่ในมือของสถาบันเกษตรกร กยท และชาวสวนยางทั้งประเทศก็จะกลายเป็นผู้ควบคุมกลไกตลาดยางพารา



“โลกกำลังขาดแคลนยางผู้ประกอบการรายใหญ่ในต่างประเทศได้เข้ามาติดต่อขอซื้อยางจากสถาบันเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของ สยยท. ทั้งภาคเหนือและอีสาน ในหลายสถาบัน โดยเฉพาะต้องการยางเครปอัดก้อนจำนวนมากส่งออกจีนโดยไม่ต้องมีใบเซอร์...ทางคณะกรรมการสภาเครือข่ายยางมีตลาดและผู้ต้องการยางเครปอยู่จำนวนมาก จึงมีความเห็นพ้องยินดีที่จะให้คำปรึกษาสถาบันเกษตรกรที่ต้องการแปรรูปยางเครปด้วยความเต็มใจเป็นอย่างยิ่ง”

ด้านนายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธาน สยยท. กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า ปัจจุบันเกษตรกรทำยางก้อนถ้วยจำนวนมาก โดยเฉพาะในภาคเหนือและอีสาน ถูกเอาเปรียบเรื่อง DRCและถูกกดราคาซื้อต่ำ แนวคิดการส่งเสริมให้เกษตรกรเปลี่ยนยางก้อนถ้วยเป็นยางเครป โดยใช้ พ.ร.บ. กยท.มาตรา 49(3) ซึ่งมาตรานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันแปรรูปยาง

ในการทำยางเครปนั้นเราสามารถดูด้วยตาเปล่า เพียงถูกตัดเปอร์เซ็นต์น้ำ 1-4% เหมือนยางแผ่นดิบไม่โดน 50-60% เหมือนยางก้อนถ้วยที่ถูกเอาเปรียบ เพราะโรงงานยาง STR 20 อยากซื้อยางก้อนถ้วยมากกว่ายางเครป เพราะกด% ยางได้ง่าย

ปัจจุบันเมื่อประเทศจีนมารับซื้อยางเครปไม่อันโรงงานในไทยก็จำเป็นต้องรับซื้อ% ยางก็จะไม่ถูกตัดมากนัก

ผมขอเรียนเกษตรกรว่าถ้าเราแขวนยางตากไว้ 20 วันยางก็จะเท่ายาง STR 20 และคุณภาพดีกว่าด้วยเพราะความยืดหยุ่นดีกว่ายางที่ผ่านโรงงาน STR 20 คุณภาพจะเหมือนยางแผ่นรมควัน ถ้าทำได้อย่างที่เรียนมาล้อยางรถยนต์จะมีความต้องการสูงเหมือนยางแผ่นรมควันที่มีราคาสูงกว่า STR 20 สยยท.จะนำโครงการนี้เสนอบอร์ด กยท.ในเร็ววันนี้



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยโพสต์

Thai Post
Circulation: 900,000
Ad Rate: 85.0

Section: X-CITE/-

วันที่: อังคาร 24 มกราคม 2560

ปีที่: 21

ฉบับที่: 7382

หน้า: 18 (ล่างขวา)

Col.Inch: 31.32 Ad Value: 26,622

PRValue (x3): 79,866

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'บ้านเขาหลัก' ชุมชนต้นแบบดำเนินชีวิตตามหลักพอเพียง

'บ้านเขาหลัก' ชุมชนต้นแบบ ดำเนินชีวิตตามหลักพอเพียง

จริง ● ชาวบ้านเขาหลัก ต.น้ำมุด อ.เมือง
จริง ร่วมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในการดำเนินชีวิต สร้างกิจกรรม
ด้านความเข้มแข็งชุมชนที่เป็นต้นแบบ จน
สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสวัสดิ์ ชุน
นีย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านเขาหลัก ต.น้ำมุด
อ.เมือง จ.ตรัง กล่าวว่า ในช่วงระยะเวลา
4-5 ปีที่ผ่านมา หมู่บ้านเขาหลักได้รับรางวัล
จากการดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ 9 มาแล้วอย่างมากมายทั้งในระดับ
จังหวัดตรังและระดับประเทศ เช่น รางวัล
รองชนะเลิศประเภท "หมู่บ้านส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในป้าอนุรักษ์" มอบโดย
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
และรางวัลชนะเลิศประเภท "บ้านเรือนำ
อยู่ หมู่บ้านสะอาด" มอบโดยองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (อบจ.) ตรัง ล่าสุดคือ รางวัล
ชนะเลิศประเภท "หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงจังหวัดตรังประจำปี 2559" มอบ
โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง

ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการที่ชาวบ้านเขา
หลักซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 187 ครัวเรือน หรือกว่า
800 คน ต่างน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต และมีกิจกรรม

ด้านความเข้มแข็งชุมชนที่สามารถเป็นต้น
แบบของหมู่บ้านอื่นได้ โดยเริ่มจากการ
พัฒนาสถานที่ภายในหมู่บ้านให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวสวยงาม และส่งเสริมให้ประชาชน
ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ พืชผักสวนครัว และ
ไม้ผลหลายชนิด บริเวณพื้นที่ว่างรอบบ้าน
ทุกหลัง ตลอดจนมีการเลี้ยงสัตว์ อาทิ ปลา
ไก่ เบ็ด สุนัข แพะ เพื่อไว้รับประทานในครัว
เรือนอย่างเพียงพอและเหลือไว้ขาย รวม
ทั้งทำเป็นอาชีพเสริมนอกเหนือจากการทำ
สวนยางพารา ซึ่งทำให้แต่ละครัวเรือนอยู่
กันอย่างไม่เดือดร้อนและยังมีรายได้เสริม
อีกด้วย

ภายในหมู่บ้านเขาหลักจะมีการเปิด
ตลาดนัดหนูน้อยที่โรงเรียนบ้านเขาหลัก
ทุกวันพุธ โดยนำพืชผัก ผลไม้ หรือผลผลิต
ทางการเกษตรของแต่ละครัวเรือนมาวาง
ขาย ช่วยเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย รวมทั้ง
ยังฝึกให้นักเรียนได้รู้จักการทำมาค้าขาย
ด้วย นอกจากนี้ยังมีการรวบรวมผลผลิตไป
จำหน่ายยังตลาดภายนอกหมู่บ้าน และยังมีนัก
ท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวชมชม พร้อมกับถือโอกาส
ซื้อพืชผัก ผลไม้ หรือผลผลิตทางการเกษตร
ในหมู่บ้านไปเป็นของฝากอีกด้วย พร้อมทั้ง
ได้จัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อควบคุมการใช้
เงินอย่างประหยัด ทำให้หลายครัวเรือนไม่มี
หนี้สิน แถมยังมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 1,450

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: อังคาร 24 มกราคม 2560

ปีที่: 30 ฉบับที่: 10351

Col.Inch: 23.02 Ad Value: 33,379

หัวข้อข่าว: ราคา-ผลผลิตเพิ่มขึ้น รายได้เกษตรกรขยับ

หน้า: 7(ล่างซ้าย)

PRValue (x3): 100,137

ศิลปิน: ชาว-ดำ

ราคา-ผลผลิตเพิ่มขึ้น รายได้เกษตรกรขยับ

ราคาสินค้าเกษตรกรขยับ จากราคาน้ำมัน มีแนวโน้มสูงขึ้นและผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ส่งผลให้ในเดือนธ.ค.รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น

นางสาวจรียา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่าดัชนีราคาสินค้าเกษตรกรที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นาในเดือนธ.ค.2559 มีค่า 142.25 สูงขึ้น 9.35% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพ.ย. ที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น 7.24%

สินค้าที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ยางพารา ราคาสูงขึ้นเนื่องจากราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ปาล์มน้ำมัน ราคาสูงขึ้นเนื่องจากมีมาตรการเพิ่มสัดส่วนไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซล ส่งผลให้มีความต้องการใช้น้ำมันปาล์มมากขึ้น ในขณะที่มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคาลดลงเนื่องจากมีการนำเข้าข้าวสาลี มาทดแทนมันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ แต่คาดว่าในเดือนม.ค. 2560 ดัชนีราคา

สินค้าเกษตรกรจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา เพราะอ้อยโรงงาน และมันสำปะหลังราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมาก

ด้านดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรในเดือนธ.ค. 2559 มีค่า 178.73 เพิ่มขึ้น 8.49% เมื่อเทียบกับจากเดือนธ.ค. 2558 และเมื่อเทียบกับเดือนพ.ย. ที่ผ่านมา ดัชนีผลผลิตลดลง 32.67% โดยสินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้นคือ ข้าวเปลือกเจ้า ปาล์มน้ำมัน สุกร และกุ้งขาวแวนนาไม ส่วนสินค้าที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และไก่เนื้อ

ในเดือนม.ค. 2560 คาดว่าดัชนีผลผลิตจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนธ.ค.2559 เนื่องจากผลผลิตที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นช่วงปลายฤดูการ

ส่วนดัชนีรายได้เกษตรกรในเดือนธ.ค. 2559 มีค่า 254.25 เพิ่มขึ้น 18.64% เมื่อเทียบกับเดือนธ.ค.2558 เป็นผลมาจากดัชนีราคาและดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: อังคาร 24 มกราคม 2560

ปีที่: 40 ฉบับที่: 14198

Col.Inch: 40.73 Ad Value: 44,803

หัวข้อข่าว: ส่งอุตสาหกรรมโรดแมปศก.ชีวภาพใน 1 ปี

หน้า: 6(บนขวา)

PRValue (x3): 134,409

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ส่งอุตสาหกรรมโรดแมปศก.ชีวภาพใน 1 ปี 'สมคิด' ลั่นไม่มิต้องแข่งหน้าสิงคโปร์ เอกชนหนุน...

ส่งอุตสาหกรรมโรดแมปศก.ชีวภาพใน 1 ปี

- 'สมคิด' ลั่นไม่มิต้องแข่งหน้าสิงคโปร์
- เอกชนหนุนลงทุน 4 แสนล. ทำแผน 10 ปี

'สมคิด' ลั่นไม่ฝอย รัฐเอาจริง ส่งอุตสาหกรรมโรดแมปเศรษฐกิจชีวภาพเสร็จใน 1 ปี แข่งหน้าสิงคโปร์ เอกชนประกาศลงทุน 4 แสนล้าน แผนพัฒนา 10 ปี ยกฐานะเกษตรกรรมรายได้ 7.5 หมื่น/คน/ปี เกิดการจ้างงาน 2 หมื่นตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 23 มกราคม ภาครัฐ ประกอบด้วย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงพลังงาน ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา และการวิจัย ร่วมประกาศเจตนารมณ์สร้าง "เศรษฐกิจชีวภาพ" เพื่อเป็นเศรษฐกิจคลื่นลูกใหม่ของประเทศ ตามนโยบายภาครัฐ ที่โร้แรมเช้นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าทีมคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ กล่าวว่า ได้ให้โจทย์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องผลักดันให้ประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจชีวภาพ โดยนายอดตม สาวานาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ต้องทำโรดแมปเศรษฐกิจชีวภาพให้เสร็จภายใน 1 ปี ใช้จุดแข็งของไทยซึ่งเป็น

ประเทศเกษตรกรรมเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแบบห่วงโซ่มูลค่า ต้องมีเศรษฐกิจชีวภาพและนวัตกรรมครบวงจร หรือไบโอโพลิส ที่สูงกว่าสิงคโปร์ เพราะไทยมีจุดแข็งเป็นเมืองเกษตร กระทรวงอุตสาหกรรมต้องแข่งสิงคโปร์ให้ได้ อย่าขยหน้า "ต่อไปภาคประชาชนรายย่อยต้องมีบทบาทในการผลักดันเศรษฐกิจชีวภาพเพื่อต้นประเทศสู่ 4.0 เรื่องนี้จะไม่ใช้การปล่อยอีกต่อไป แต่ยืนยันว่ารัฐจะเดินหน้าอย่างจริงจัง" นายสมคิดกล่าว นายอดตมกล่าวว่า จะเร่งจัดทำโรดแมป โดยร่วมมือกับกระทรวงเกษตรฯ และพาณิชย์ กำหนดแผน มี 6 พืชที่จะพัฒนา คือ อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา ข้าว ปาล์ม และถั่วเหลือง นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธาน

กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ พีทีทีจีซี ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน กล่าวว่า พืชเศรษฐกิจนำร่องคือ มันสำปะหลังและอ้อย กำหนดแผนพัฒนา 10 ปี ครอบคลุมการลงทุนประมาณ 4 แสนล้านบาท แบ่งเป็น 3 ระยะคือ 1.ปี 2560-2561 เงินลงทุนประมาณ 5.1 หมื่นล้านบาท ต่อยอดการพัฒนาพลังงานชีวภาพ เคมีชีวภาพ อาหาร และชีวเภสัชภัณฑ์ โดยจะเริ่มพื้นที่จังหวัดระยอง และขยายสู่เขตอีสานตอนกลาง จ.ขอนแก่น และใกล้เคียงระยะ 2.ปี 2562-2564 เงินลงทุนประมาณ 1.82 แสนล้านบาท เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง และระยะ 3.ปี 2565-2569 เม็ดเงินลงทุน 1.32 แสนล้านบาท เพื่อยกระดับเป็นฮับของภูมิภาค ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้อ้อยมากกว่า 3 แสนล้านบาทต่อปี มันสำปะหลังกว่า 1 แสนล้านบาทต่อปี เกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 7.5 หมื่นบาทต่อคนต่อปี มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นในโรงงานผลิตและการวิจัยที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 2 หมื่นตำแหน่ง เป็นต้น



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

โพสต์ทูเดย์

Post Today
Circulation: 320,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/ข่าวทูเดย์

วันที่: พุธ 25 มกราคม 2560

ปีที่: 14 ฉบับที่: 5102

หน้า: A1 (บนซ้าย), A2

Col.Inch: 37.77 Ad Value: 41,547

PRValue (x3): 124,641

ศิลปิน: ลีลี

หัวข้อข่าว: ส่งออกพืชมวนรอบ4ปี ปี'59ขยายตัว0.45% หวังเศรษฐกิจดีขึ้นยอดเติบโตแตะ5%ปีนี้

ส่งออกพืชมวนรอบ4ปี

โพสต์ทูเดย์ - กระทรวงพาณิชย์เผยตัวเลขส่งออกปี 2559 มูลค่า 2.15 แสนล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 0.45% เป็นการกลับมาขยายตัวเป็นบวกในรอบ 4 ปี หวังปีนี้โตแตะ 5%

A2

ส่งออกพืชมวนรอบ4ปี

ปี'59ขยายตัว0.45% หวังเศรษฐกิจดีขึ้นยอดเติบโตแตะ5%ปีนี้

โพสต์ทูเดย์ - ส่งออกปี 2559 พลิกกลับมาบวกในรอบ 4 ปี โต 0.45% มูลค่า 2.15 แสนล้านเหรียญ หวังปีนี้โตแตะ 5% ส่งเคาะติดนโยบายทรมัมป์ เบร์กชิต

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า การส่งออกสินค้าไทยปี 2559 มีมูลค่า 2.15 แสนล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 0.45% เทียบกับปี 2558 ซึ่งเป็นมารกลับมาขยายตัวเป็นบวกในรอบ 4 ปี หลังจากที่มีการส่งออกติดลบต่อเนื่อง 3 ปี ตั้งแต่ปี 2556 โดยเดือน ธ.ค. 2559 มียอดส่งออก 1.81

หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 6.23%

ทั้งนี้ การส่งออกสินค้าในเดือน ธ.ค. 2559 พบว่า กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพิ่มขึ้น 5.5% เช่น ยางพาราเพิ่ม 36.2% อาหารเพิ่ม 4.1% น้ำตาลเพิ่ม 6.2% ยกเว้นข้าว ลดลง 7.8% ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ลดลง 2.8% สินค้าอุตสาหกรรมเพิ่ม 5.4% เช่น ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบเพิ่ม 1.0% เครื่องอิเล็กทรอนิกส์เพิ่ม 2.1% เครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่ม 14.4%

"การประชุมทูตพาณิชย์ในวันที่ 20 ก.พ.จะมีการประเมินตัวเลขเพื่อใช้เป็น

เป้าหมายในการทำงาน รวมทั้งผลกระทบจากเรื่องต่างๆ เข้ามาด้วย ส่วนส่งออกปี 2559 ที่กลับมาเป็นบวกและสูงสุดรอบ 4 ปีนั้น สะท้อนว่าเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวในทางที่ดี โดยสินค้าสำคัญที่ช่วยให้การส่งออกไทยขยายตัวดีขึ้น เช่น ทองคำ ยานยนต์และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศ และสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นผลมาจากราคาน้ำมันดิบเริ่มปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ราคาสินค้าเกษตรดีขึ้น และกำลังซื้อหลายประเทศเริ่มกลับมา" น.ส.พิมพ์ชนก กล่าว

ด้านคาดการณ์ส่งออกปี 2560 จะขยายตัว 2.5-3.5% และมีโอกาสที่จะขยายตัวได้ถึง 5% หากเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

สำหรับคาดการณ์ตัวเลขส่งออกปีนี้อยู่ภายใต้สมมติฐานราคาน้ำมันดิบตลาดดูไบอยู่ที่ 50-60 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล อัตราแลกเปลี่ยน 35.50-37.50 บาท/เหรียญสหรัฐ ราคาส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 2.0-3.0% ราคาส่งออกสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น 1-2% แต่ยังไม่ได้รวมผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบายการค้าของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ และผลกระทบจากเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรป (เบร์กชิต) ■



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

โพสต์ทูเดย์

Post Today
Circulation: 320,000
Ad Rate: 890

Section: ธุรกิจตลาด/หุ้นตลาดทุน

วันที่: พุธ 25 มกราคม 2560

ปีที่: 14

ฉบับที่: 5102

หน้า: B3(บนซ้าย)

Col.Inch: 28.26 Ad Value: 25,151.40 PRValue (x3): 75,454.20 คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เชียร์หุ้นโภคภัณฑ์เด่น โบรกฯลุ้นกำไรดีรับธีมปีหนุนพลังงาน เครือปตท.ติดโผยกแผง

เชียร์หุ้นโภคภัณฑ์เด่น

โบรกฯลุ้นกำไรดีรับธีมปีหนุนพลังงาน เครือปตท.ติดโผยกแผง

โพสต์ทูเดย์ - โบรกเกอร์เชียร์หุ้นสินค้าโภคภัณฑ์รับนโยบายทรัมป์ เครือ ปตท. หมายแกม PTT-PTTEP-PTTGC ลุ้น IVL ได้ประโยชน์ถ้าสหรัฐลดภาษีนิติบุคคล

นายเผด็จภพ สงเคราะห์ กรรมการผู้จัดการสายงานจัดการเงินทุนบุคคล บล.กสิกรไทย เปิดเผยว่า ให้นำหนักมากกับกลุ่มพลังงานที่เป็นต้นน้ำหรือด้านหิน เนื่องจากได้รับปัจจัยหนุนจากนายโดนัลด์ ทรัมป์ ที่ลดการพึ่งพานโยบายพลังงานทางเลือก

สำหรับกลยุทธ์การลงทุนแนะนำ การแก๊งกำไร บริษัท ปตท. (PTT) บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) และบริษัท บ้านปู (BANPU) รวมไปถึงกลุ่มสินค้าเกษตร เช่น ยางพารา น้ำตาล และวัสดุก่อสร้างประเภทเหล็ก กลุ่มขนส่งทางเรือ

ขณะที่ต้องติดตามกลุ่มที่เกี่ยวกับการบริโภคภายในประเทศ เช่น กลุ่มพาณิชยกรรม เนื่องจากดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเริ่มมีการปรับตัวลดลง แต่ผลประกอบการยังจะออกมาดูดีอยู่

นายเท็ดศักดิ์ ทวีธีระธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานวิจัย บล.เอเซีย พลัส แนะนำให้ลงทุนกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ได้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) ที่ธุรกิจอยู่ในวงจรขาขึ้น ขณะที่ราคาปรับขึ้นไม่มาก และบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) ที่จะได้ประโยชน์จากการลดภาษีนิติบุคคลของสหรัฐ รวมทั้งกลุ่มบริโภคในประเทศ เช่น บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ (LH) บริษัท ทุนธนชาติ (TCAP) บริษัท เอเชียเซริม กิจลีสซิ่ง (ASK) และบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรัมเมอร์ (SNC) ■

รหัสข่าว: C-170125006034

หน้า: 1/1

67/25 ถนนบางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2433-2222 ต่อ 512 โทรสาร 0-2424-9874 E-mail : prraotpr@gmail.com



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/การเมือง

วันที่: พุธ 25 มกราคม 2560

ปีที่: 26

ฉบับที่: 9555

หน้า: 3(กลาง)

Col.Inch: 158.17Ad Value: 173,987

PRValue (x3): 521,961

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: สุนทรพจน์ทรัมป์-ผลกระทบต่อไทย

สุนทรพจน์ทรัมป์-ผลกระทบต่อไทย

รายงานพิเศษ

สุ นทรพจน์ของ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ระหว่างพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เป็นที่จับตาของทั่วโลก

ด้วยนโยบาย 'อเมริกาต้องมาก่อน' ที่ชูขึ้นเพื่อหวังทวงคืน

ความยิ่งใหญ่ของอเมริกาคลับมา

ในความเห็นของนักวิชาการมองในมุมเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมทั้งความเห็นจากสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)

สมชัย ฤชุพันธุ์

ประธานอนุ กมธ. เศรษฐกิจ
การเงินการคลัง สปท.

การที่นายทรัมป์ย้ำหลักการว่าสหรัฐต้องมาที่หนึ่งและผลประโยชน์ของสหรัฐต้องมาก่อน คิดว่าน่าจะไม่มีกระทบอะไรมากต่อไทยเพราะว่านโยบายของเขามุ่งต่อต้านจีนและเม็กซิโก และมุ่งนำเงินทุนกลับประเทศ นำโรงงานอุตสาหกรรมกลับประเทศ

แต่ของไทยผลิตสินค้าส่งออกไปยังสหรัฐซึ่งส่วนมากเป็นสินค้าที่สหรัฐทำไม่ได้ เช่น สินค้าเกษตร ประมง อาหารทะเล และพวกวัตถุดิบอุปกรณ์เครื่องยนตร์ จึงคิดว่านโยบายของทรัมป์ไม่น่าจะกระทบอะไรกับประเทศเรามาก

นอกจากนั้นทรัมป์ยังประกาศว่าจะถอนออกจากทีพีทีกับ 11 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเป็นปัญหาที่สหรัฐต้องทำกับประเทศอื่นในโลก ซึ่งเรายังไม่ได้ตัดสินใจร่วมใน

ทีพีที ที่ไม่กระทบอะไร แต่เวียดนามเข้าร่วมไปแล้ว เมื่อสหรัฐไม่เอากลุ่มทีพีทีที่มีเวียดนามด้วยที่เท่ากับไม่เอาเวียดนามด้วย อาจทำให้เราได้เปรียบ



แต่ปรากฏว่าสิ่งที่เราส่งออกไปสหรัฐเขาไม่มี และสิ่งที่สหรัฐทำมากระทบและกีดกันส่งออกเงินมากกว่า

โดยตั้งเป็นกำแพงภาษีกับจีนและเม็กซิโก ที่มีการผลิตสินค้ามากและส่งเข้าไปยังตลาดสหรัฐ

ส่วนเงินที่จะเอาให้ไหลกลับสหรัฐก็ไหลกลับไปก่อนหน้านั้นแล้ว เราก็ไม่ต้องเดือดร้อน และจริงๆ พันธบัตรไทย คนไทยถือเป็นส่วนมาก ชาวต่างชาติถือประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ พันธบัตรมาเลเซียต่างชาติถือ 40 เปอร์เซ็นต์ พันธบัตรอินโดนีเซียต่างชาติถือ 50 เปอร์เซ็นต์

การส่งออกของไทยก็ถือว่ากระทบน้อยจากนโยบายดังกล่าว เพราะไทยผลิตสินค้าที่สหรัฐไม่มี แม้แต่แรงงานไทยก็กระทบน้อยเพราะแรงงานไทยที่ไปสหรัฐส่วนมากไปนานแล้วก็ได้สัญชาติไปแล้ว ส่วนแรงงานรุ่นใหม่ไม่ค่อยมี เพราะขณะนี้ส่วนมากไปประเทศใกล้เคียงมากกว่า

ด้านภาษีมีการลดภาษีลงมาก จะทำให้การประกอบธุรกิจในสหรัฐคุ้มทุนเพราะเสียภาษีน้อย แต่ในสหรัฐการดำรงชีวิตสูง ค่ากินอยู่สูงก็ยากที่จะแข่งกับเอเชีย ดังนั้น การลงทุนจะไหลมาลงที่เอเชียแล้วส่งกลับไปให้สหรัฐ ดังนั้นการตั้งกำแพงภาษีอย่างนี้จะกระทบกับคนสหรัฐเองที่ต้องซื้อของแพง

แต่ผู้ส่งออก-นักลงทุนไทยต้องเตรียมรับมือ ทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำแต่มีขีดความสามารถ ที่สำคัญคือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปมากตามกระแสทั่วโลก ไทยก็สกัดไม่ได้ จะได้รับผลกระทบและกระทบทั่วโลก



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/การเมือง

วันที่: พุธ 25 มกราคม 2560

ปีที่: 26

ฉบับที่: 9555

หน้า: 3(กลาง)

Col.Inch: 158.17 Ad Value: 173,987

PRValue (x3): 521,961

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: สุนทรพจน์ทรัมป์-ผลกระทบต่อไทย



วิโรจน์ อาลี คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

ประ โยชนิโหนที่จำเป็นและต้องเกิดขึ้นนอกประเทศจริงๆ ก็คือบนฐานที่ไม่ใช่ความเท่าเทียม แต่ขึ้นอยู่กับว่าสหรัฐจะได้ผลประโยชน์สูงสุดจากความสัมพันธ์นั้นหรือไม่

หากมองถึงผลกระทบที่มีต่อไทยหลายคนอาจมองว่าสหรัฐจะไม่สนใจปัญหาทางการเมืองในภูมิภาคอื่นอีกต่อไป แต่ต้องเข้าใจว่าสหรัฐมองว่าเป็นปัญหาในภูมิภาคจะเน้นนโยบายต่างๆ โดยเฉพาะด้านการค้าของสหรัฐที่จะมีผลกับจีนซึ่งดูไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จะมีผลกระทบต่อเราได้

แม้ว่าเขาจะไม่สนใจระบบการเมืองของเรามากแต่ในแง่เศรษฐกิจก็อาจมีผลกระทบเกิดขึ้นได้

สิ่งที่น่าสนใจอีกประการ คือ ทรัมป์สามารถปรับเปลี่ยนจุดยืนของตัวเองได้ตลอด แม้ตัวเองจะบอกว่าไม่สนใจเรื่องนอกประเทศแต่ถ้าถึงจุดที่มีผลประโยชน์ ทรัมป์ก็จะนึกถึงผลประโยชน์ของสหรัฐว่าได้รับผลกระทบอะไรบ้าง

หากคำนวณแล้วเขาได้ผลกระทบก็จะกวักทุกมาตรการขึ้นมา เรื่องประชาธิปไตย เรื่องสิทธิมนุษยชน หรือเรื่องต่างๆ ออกมาใช้ทั้งหมด รวมถึงการกีดกันทางการค้า เราต้องดูทั้งผลกระทบทางตรงและทางอ้อมว่าคืออะไร

แต่ด้านบวกอาจเป็นไปได้ว่าทรัมป์อาจ

จะไม่สนใจเรื่องประชาธิปไตยเลย แต่สนใจเรื่องเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว และเพื่อต้องการแสดงให้เห็นว่าสหรัฐเหนือกว่าจีน ทรัมป์ก็อาจเข้ามาให้ความสนใจภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นก็ได้

อาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบทวิภาคีพยายามที่จะสานสัมพันธ์เพื่อโดดเดี่ยวจีน ซึ่งเป็นคู่ค้าสำคัญของตัวเองให้มากขึ้นก็เป็นไปได้

ส่วนนโยบายด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศขึ้นอยู่กับสหรัฐในยุคของทรัมป์จะมองประเทศอะไรเป็นปัญหา เช่น จีนที่ทรัมป์พูดถึงบ่อยๆ แม้จะไม่ได้ออกว่าจีนเป็นภัยต่อความมั่นคงโดยตรง แต่ในทางเศรษฐกิจสหรัฐก็มองจีนเป็นคู่แข่งหรือคู่แข่งร้ายเช่นกัน

ต้องมองภาพให้ชัดจะส่งผลกระทบต่อไทยหรือไม่ เพราะช่วง 3 ปีนี้ เรามีนโยบายเข้าหาจีนมากขึ้นจึงต้องคอยดูภาพการเคลื่อนไหวของสหรัฐดูจริงๆ ให้ดี เราควรรักษาความสัมพันธ์กับจีนและเชื่อมความสัมพันธ์กับสหรัฐให้ดี ก็จะเกิดประโยชน์กับไทยในทุกมิติ

การเตรียมตัวของไทยถึงเวลาที่เราต้องมองทุกมิติเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดในฐานะที่เป็นประเทศเล็ก และไม่ใช้ประเทศคู่ขัดแย้งโดยตรง

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สหรัฐแสดงท่าทีเป็นผู้สนับสนุนประชาธิปไตย ส่งเสริมการรวมกลุ่มทางภูมิภาค การจัดการกับกลุ่มประเทศมหาอำนาจ และพยายามผลักดันเรื่องการค้าเสรี แต่ทรัมป์บอกว่าการค้าเสรีไม่ได้ทำให้สหรัฐได้ประโยชน์ เพราะทำให้การลงทุนออกนอกประเทศ การจ้างงานออกนอกประเทศ ดังนั้น สิ่งที่ทรัมป์ทำคือใครมีปัญหากับสหรัฐก็จะถูกกีดกัน เอาประโยชน์ของสหรัฐเป็นที่ตั้ง แนวความคิดเรื่องของโลกเสรีแบบอื่นๆ ก็คือการเคลื่อนย้ายของแรงงานซึ่งทรัมป์มองว่ามุสลิมเป็นภัยของสหรัฐก็จะไม่อนุญาตให้เข้าประเทศโดยง่าย ดังนั้น ภาพรวมสหรัฐจะไม่สนใจประโยชน์นอกประเทศแต่จะสนใจผลประโยชน์ในประเทศ แต่หากผล



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/การเมือง

วันที่: พุธ 25 มกราคม 2560

ปีที่: 26

ฉบับที่: 9555

หน้า: 3(กลาง)

Col.Inch: 158.17 Ad Value: 173,987

PRValue (x3): 521,961

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: สุนทรพจน์ทรัมป์-ผลกระทบต่อไทย

เจริญ มะลูลิ้ม

คณะรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ม.ธรรมศาสตร์

ตั้งแต่ช่วงการหาเสียง การประกาศผล และการกล่าวสุนทรพจน์สาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ทรัมป์ปรับเปลี่ยนท่าทีและจุดยืนต่อนโยบายหลายครั้ง

เช่น นโยบายสร้างกำแพงกั้นพรมแดนระหว่างเม็กซิโกกับสหรัฐเพื่อป้องกันปัญหา ยาเสพติด การลักลอบเข้าเมือง ที่ไม่มีการพูดถึงในวันสาบานตน แต่กลับแสดงท่าทีว่าอยากพูดคุยกับประธานาธิบดีเม็กซิโก เพื่อหารือต่อแนวทางการแก้ปัญหา

จุดยืนที่ทรัมป์ยังคงยืนกรานและย้ำชัดเจนการเดินหน้าปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายอย่างไอเอส ในตะวันออกกลาง ตัวหมาตรกรคุมเข้มการเข้าออกสหรัฐของชาวมุสลิมที่เคยเป็นประเด็นออกเสียงก่อนเลือกตั้ง ทรัมป์ชี้แจงว่าไม่รวมถึงชาวจีนไต้หวันและอินเดีย เนื่องจากเป็นมิตรประเทศ

ทว่าแนวคิดที่สุมเสียงจะบานปลาย กลายเป็นสงครามได้คือ คำประกาศผลคืนให้นครเยรูซาเลมเป็นเมืองหลวงของอิสราเอล เพราะนครเยรูซาเลมเป็นเมืองที่สำคัญของยูดาห์และมุสลิม หากดำเนินการก็สื่อจะสร้างความตึงเครียดให้เกิดขึ้น จนนำไปสู่การต่อต้าน

ในวันสาบานตนก็เกิดกระแสประท้วงจำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มสตรีที่ไม่เอาด้วยกับทัศนคติและพฤติกรรมของทรัมป์ที่ถูกกลั่นแกล้งผู้หญิง ตลอดจนกีดกันแนวคิดต่อต้านมุสลิม แกนนำกลุ่มสตรีที่ออกมาด้านบางรายสวมฮิญาบขึ้นเวทีปราศรัย

ขณะที่โลกมุสลิมบางชาติก็แสดงท่าทียินดีต่อการขึ้นมาของทรัมป์อย่าง ซาอุดีอาระเบีย อียิปต์ และซีเรีย เพราะเชื่อว่าเขาสามารถแก้ปัญหาการขยายอิทธิพลของก่อการร้ายและกลุ่มเคลื่อนไหวที่ใช้หลัก



ศาสนามาเป็นตัวขับเคลื่อนได้

สำหรับประเทศไทย แม้ว่าในช่วงนี้จะอิงไปทางจีนและรัสเซียมากขึ้น แต่ก็คงไม่ได้รับผลกระทบจากผู้นำสหรัฐคนที่ 45 มากนัก เนื่องด้วยความสัมพันธ์ในฐานะมิตรประเทศอันยาวนานกว่า 180 ปี ที่มีต่อกัน

เป็นพันธมิตรร่วมรบในลาวและเวียดนาม ช่วงสมัยสงครามเย็น และที่ผ่านมาก็มีนโยบายการต่างประเทศควบคู่กับสหรัฐมาอย่างยาวนาน แตกต่างไปจากประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/การเมือง

วันที่: พุธ 25 มกราคม 2560

ปีที่: 26

ฉบับที่: 9555

หน้า: 3(กลาง)

Col.Inch: 158.17 Ad Value: 173,987

PRValue (x3): 521,961

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: สุรินทร์พจนัทรัมป์-ผลกระทบไทย

อัทธ์ พิศาลวานิช ผอ.ศูนย์ศึกษาการค้ำระหว่างประเทศ ม.หอการค้าไทย

ส่วนตัวไม่
คิดว่าทรัมป์จะ
สามารถดำเนิน
การนโยบายได้
ทุกอย่างตามที่หา
เสียงไว้ได้ เพราะ
ยังมีปัจจัยที่ต้อง
พิจารณาถึงความ
เป็นไปได้หลาย
อย่าง เช่น นโยบาย
อเมริกันต้องมา
ก่อน ที่ต้องการ
เน้นการส่งเสริม
เศรษฐกิจภายใน
ประเทศ ซ้อสินค้า



สิ่งของที่ผลิต รวมถึงลงทุนภายในประเทศ ซึ่งอาจต้องตั้ง
โรงงานของสหรัฐกลับประเทศนั้นมองว่าเป็นไปได้ยาก
เพราะการที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมที่เคยลงทุนในต่าง
ประเทศ เช่น ไทย จีนและประเทศอาเซียน เพราะแรงงาน
มีจำนวนมากและราคาถูก ขณะที่บางอุตสาหกรรมสหรัฐก็
ไม่มีการผลิตมาก่อนจึงเป็นการยากที่จะมาเริ่มต้นลงทุนใหม่
หากถึงกลับไปหมดก็เท่ากับว่าผู้ประกอบการของสหรัฐเอง
ต้องเผชิญกับต้นทุนแรงงานที่สูงขึ้น และการขาดแคลนแรงงาน
ในภาคอุตสาหกรรมเอง ซึ่งอาจได้ไม่คุ้มเสีย

รวมทั้งการที่จะเก็บภาษีสินค้าจากจีนเป็น 45% นั้นก็มอง
ว่าสหรัฐมีช่องทางที่จะทำได้ แต่ก็ต้องพิจารณาว่าคุ้มหรือไม่
ที่จะทำเพราะจะทำให้คนสหรัฐจ่ายเงินซื้อสินค้าที่นำเข้าจาก
จีนแพงขึ้น เพราะสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นสหรัฐนำเข้าจาก
จีนถึง 21.5% และจีนครองตลาดเครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า
ในสหรัฐมากที่สุด หากสหรัฐยังเดินหน้าจะขึ้นภาษีสินค้าจากจีน
ก็ต้องมาดูว่าจะขึ้นทั้งหมดหรือบางส่วน

อย่างไรก็ตามก็จะมีผลดีต่อไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน
ในแง่โรงงานของจีนที่เคยผลิตสินค้าในจีนเพื่อส่งออกไปสหรัฐ
ก็จะย้ายเข้ามาลงทุนในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน
มากขึ้นเพื่อเลี่ยงการจ่ายภาษี

รวมทั้งผู้นำเข้าจากสหรัฐก็อาจเลือกที่จะทำการค้าตรงกับ
ผู้ส่งออกไทยแทนการทำการค้ากับผู้ประกอบการจีน ซึ่งก็จะ
เป็นผลดีต่อเอกชนไทย โดยเฉพาะในส่วนของเครื่อง
ใช้ไฟฟ้า ยางพารา เฟอร์นิเจอร์ไม้ สินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ
ที่สหรัฐเคยนำเข้าจากจีนก็จะเป็นโอกาสของไทย ดังนั้นคิดว่า
รัฐบาลควรเร่งเจรจาเปิดเขตการค้าเสรีกับสหรัฐ (เอฟทีเอ)
เพื่อให้เอกชนไทยได้รับโอกาสนี้

ส่วนคำถามว่าทรัมป์อาจไม่สามารถทำได้ทั้งหมดตามที่
ประกาศไว้ เพราะหลายส่วนก็ไม่ได้เห็นด้วยทั้งในและ
ต่างประเทศ ดังนั้นทุกอย่างคงไม่ราบรื่นนัก

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการต้องปรับตัวและพัฒนา
มาตรฐานให้พร้อมโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องจักรและยางพารา เพื่อจะได้ส่งออกสินค้าเหล่านี้ไปสหรัฐ
ได้โดยตรง

และจากมาตรการขึ้นภาษีสินค้าจากจีนอาจจะส่งผลให้จีน
ย้ายฐานการผลิตมายังไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อใช้เป็น
ฐานสำคัญในการผลิตสินค้าต่างๆ สร้างช่องทางส่งออกไปยัง
สหรัฐ เช่นเดิม หากเป็นเช่นนี้ก็อาจเป็นผลดีต่อไทย